

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ
DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -- Tự do -- Hạnh phúc

Số: 04/2021/VINASA

V/v: Giới thiệu và đề xuất phối hợp các hoạt
động thúc đẩy chuyển đổi số và thành phố
thông minh 2021

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2021

STTT: 611
Số: 611
Ngày: 5/2/2021
Chuyên:
Số số:

Kính gửi: Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) kính gửi Quý Sở lời chào trân trọng!

Theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tỉnh, thành sẽ xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, thành phố thông minh và các chương trình, hoạt động chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vì vậy việc tìm kiếm các đơn vị tư vấn, cung cấp giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số, thành phố thông minh có uy tín, năng lực đang rất được quan tâm.

Để đồng hành cùng Chính phủ, các cơ quan, bộ, ngành, tỉnh, thành trong triển khai, thực hiện các văn bản, định hướng trên, với vai trò là cầu nối giữa các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp, năm 2021 VINASA sẽ tổ chức một số các hoạt động trọng tâm tập trung vào việc xây dựng chính sách, kết nối hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số, thành phố thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Kế hoạch gồm các hoạt động hội nghị, hội thảo, giải thưởng, đào tạo, tư vấn, kết nối hợp tác, đầu tư.

VINASA kính gửi thông tin chi tiết về các hoạt động trọng tâm 2021 như trong tài liệu gửi kèm, đồng thời kính đề nghị Quý Sở ủng hộ, lựa chọn các chương trình phù hợp với các chính sách, chương trình chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để tham gia, phối hợp trong năm 2021 với một số đề xuất cụ thể như sau:

1. Kính mời Lãnh đạo Quý Sở tham dự các các hoạt động trọng tâm của VINASA năm 2021.

Danh sách Chương trình dự kiến được gửi kèm theo công văn này. Chương trình chi tiết hơn về từng sự kiện và giấy mời tham dự sẽ được gửi đến Quý Đơn vị vào thời điểm chuẩn bị tổ chức của hoạt động.

2. Kính đề nghị Quý Sở tham gia phối hợp trong công tác tổ chức các hoạt động/chương trình quan tâm theo nhu cầu cụ thể của Tỉnh. Một số đề xuất hợp tác cụ thể trong danh sách gửi kèm.
3. Kính đề nghị Quý Sở gửi thông tin về các hoạt động của VINASA 2021 tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc quản lý để có chủ động tham gia.
4. Cử đầu mối liên hệ chuyên trách các hoạt động phối hợp cùng VINASA trong các hoạt động

Năm 2021 là năm hành động cho chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hiện thực hóa chủ trương hiện đại hóa đất nước, sớm đưa Việt Nam thành nước mạnh bằng công nghệ thông tin, Ban Chấp hành VINASA rất mong được phối hợp cùng Quý Cơ quan trong các hoạt động của năm 2021, góp phần nâng cao năng lực, thúc đẩy hợp tác, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tới văn phòng VINASA theo đầu mối: Chị Cao Ánh Hằng, Điện thoại: 0974 29 87 86/024 3577 2336, Email: hangca@vinasa.org.vn

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. BCH HIỆP HỘI PHẦN MỀM
VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM**

